

**สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน นี่คือน้ำมันใหม่ของคุณบราห์มิน ลูกต้องดูแลต้นไม้เป็นอย่างดีและทำให้ต้นไม้เติบโต เพราะนกกระจอกจะกินต้นไม้ใหม่

**คำถาม:** เหตุใดใบไม้ใหม่ที่ปรากฏออกมาจากต้นไม้บราห์มินจึงเหี่ยวเฉา? เหตุผลสำหรับสิ่งนั้นคืออะไรและวิธีแก้ไขสำหรับสิ่งนั้นคืออะไร?

**คำตอบ:** เมื่อดวงวิญญาณไม่เข้าใจความลับที่น่าอัศจรรย์ของความรู้ที่พ่ออธิบาย ความสงสัยจึงเกิดขึ้นในจิตใจของเขา เหตุนี้เองใบไม้ใหม่จึงเหี่ยวเฉาและหยุดศึกษาเล่าเรียน จำเป็นต้องมีลูกที่ฉลาดอย่างมากที่จะอธิบายแก่พวกเขา หากลูกมีความสงสัยเกี่ยวกับสิ่งใด จงถามซีเนียร์ หากลูกยังไม่ได้รับคำตอบ ลูกสามารถถามพ่อได้

**เพลง:** มาและพบเรา โอ้ผู้เป็นที่รัก!

โอมชานติ ลูกๆ ได้ยินเพลงนี้หลายครั้ง ทุกคนเรียกหาพระเจ้าในเวลาของความทุกข์ ในขณะที่ในเวลานี้ท่านกำลังนั่งกับลูกและกำลังปลดปล่อยลูกจากความทุกข์ทั้งหมด ลูกเข้าใจว่าผู้เป็นนายของดินแดนของความทุกข์ที่พาลูกไปจากดินแดนของความทุกข์นี้ไปสู่ดินแดนของความทุกข์กำลังอธิบายแก่ลูก ท่านได้มาและกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าลูกและสอนราชาโยคะแก่ลูก นี่ไม่ใช่งานสำหรับมนุษย์ ลูกพูดว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด สอนราชาโยคะแก่ลูกเพื่อเปลี่ยนลูกจากมนุษย์ให้เป็นเทพ มนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเทพ “ไม่ใช่เวลานานสำหรับพระเจ้าที่จะเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเทพ” นี่คือนิยามของใคร? เป็นนิยามของบาบา เหล่าเทพคงอยู่ในยุคทอง เหล่าเทพไม่ได้อยู่ในเวลานี้ ดังนั้นเป็นที่แน่นอนว่าผู้เดียวที่สร้างสวรรค์คือผู้ที่เปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเทพ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้ที่เรียกว่าชีวาต้องมาที่นี่เพื่อชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ เวลานี้ท่านสามารถมาได้อย่างไร? ท่านไม่สามารถมีร่างของกฤษณะในโลกที่ไม่บริสุทธิ์ มนุษย์นั้นสับสน เวลานี้ลูกๆ กำลังรับฟังท่านเป็นการส่วนตัว ลูกรู้ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกนี้ พร้อมกับประวัติศาสตร์ ก็มีภูมิศาสตร์ด้วยเช่นกัน ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์คงอยู่ในโลกมนุษย์ ไม่เคยมีภูมิศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ใดของบราห์มา วิษณุ และชางก้าของอาณาจักรที่ละเอียดอ่อน นั่นคืออาณาจักรที่ละเอียดอ่อนที่ซึ่งมี “ภาพยนตร์เจียบ” (movie) และที่นี้มี “การพูด” (talkie) เวลานี้บาบาบอกประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของทั้งโลกแก่ลูกๆ และให้ชาวของโลกที่ไม่มีตัวตนแก่ลูกด้วยเช่นกัน ท่านบอกทุกสิ่งเกี่ยวกับสามโลกแก่ลูก ต้นไม้ใหม่ของคุณบราห์มินกำลังถูกเพาะในเวลานี้ นี่เรียกว่าต้นไม้ หนทางและลัทธิอื่นไม่เรียกว่าต้นไม้ แม้ว่าชาวคริสต์ก็เชื่อว่าต้นไม้ของชาวคริสต์แยกจากต้นไม้นี้ พวกเขาไม่รู้ว่กิ่งทั้งหมดปรากฏจากต้นไม้ใหญ่นี้ ลูกต้องอธิบายว่าโลกมนุษย์ถูกสร้างขึ้นอย่างไร มีแม่และพ่อแล้วก็ลูกๆ แต่พวกเขาทั้งหมดไม่ได้ปรากฏออกมาในเวลาเดียวกัน 2 ใบ และแล้ว 4-5 ใบปรากฏออกมา และบางใบก็ถูกกินโดยนกกระจอก ที่นี้เช่นกันนกกระจอกกินใบไม้เหล่านั้น นี่คือน้ำมันที่เล็กน้อย การเติบโตจะเกิดขึ้นทีละน้อยอย่างที่เคยเป็นเช่นวงจรที่แล้ว เวลานี้ลูกๆ มีความรู้มากมาย! ลูกคือตริโกลาดาร์ซีผู้ที่รู้รูปกาลเวลาทั้งสามและลูกคือตริโลกนาล นั่นคือผู้ที่รู้จักสามโลก ลักษณะและนารายณ์ไม่สามารถเรียกว่าตริโลกนาลหรือตริโกลาดาร์ซี ผู้คนเรียกกฤษณะว่าตริโลกนาล ผู้ที่ทำงานรับใช้จะสร้างปวงประชาของเขา ลูกต้องสร้างทายาทของลูกพร้อมกับปวงประชาของลูก ควรอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกคือตริโลกนาล สิ่งเหล่านี้คือประเด็นที่น่าอัศจรรย์อย่างมาก! ลูกบางคนไม่สามารถอธิบายอย่างถูกต้องแม่นยำ ดังนั้นแทนการสร้างพวกเขาให้เป็นเหตุของการทำลาย พวกเขาทำให้ใบไม้ที่ปรากฏออกมานั้นเหี่ยวเฉา พวกเขาทำให้สติปัญญา(ของผู้ที่เป็นใบไม้ใหม่)มีความสงสัย แล้วใบไม้เหล่านั้นจึงหยุดศึกษาเล่าเรียน ก็จะพูดได้ว่าสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นในวงจรที่แล้วด้วยเช่นกันและดังนั้นมองเห็นสิ่งนี้ว่า “อดีตคืออดีต”! เวลานี้ลูกได้มาเพื่อรู้ถึงตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของทั้งโลก อย่างไรก็ตามผู้คนพูดและแต่งเรื่องราวต่างๆ มากมาย พวกเขาเขียนตำราและสร้างการละเล่นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ทุกประเภท ในบารัตพวกเขาเชื่อว่าผู้คนมากมายจุติลงมาบารัตได้จมเรือของตนเอง เวลานี้ลูกๆ กำลังกู้เรือของบารัตโดยเฉพาะและของโลกโดยทั่วไป วงจรของโลกเฝ้าแต่หมุนไปเมื่อเราอยู่เบื้องบน นรกจะอยู่เบื้องล่าง เช่นที่เมื่อพระอาทิตย์ตก ผู้คนก็พูดว่าพระอาทิตย์ไปอยู่ที่ใต้ทะเล อย่างไรก็ตามสิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆ พวกเขาคิดว่าดาวจางมอยู่ข้างใต้ทะเล สติปัญญาของมนุษย์นั้นน่าอัศจรรย์อย่างมาก! เวลานี้ลูกได้กลับมาสูงส่งมาก ลูกควรมีความสุขอย่างมาก ลูกกำลังถูกล็อตเตอรี่ในเวลาของความทุกข์นี้ เหล่าเทพได้รับล็อตเตอรี่แล้ว ที่นี้หลังจากมีประสบการณ์ของความทุกข์ เวลานี้ลูกกำลังได้รับความสุขที่ไร้ขีดจำกัด ลูกมีความสุขอย่างมากที่ลูกจะ

กลายเป็นนายแห่งสวรรค์สำหรับ 21 ชาติเกิดของลูกในอนาคต ผู้คนพูดว่าการรับฟังความรู้ของกิตะหมายถึงการอยู่ใน สัทซัง มีสัทซังนับไม่ถ้วนเช่นสัทซังของไสยบาบา ฯลฯ นั่นคือตลาดที่ใหญ่โตเช่นนั้น ในขณะที่นี่คือร้านเดียวเท่านั้นที่เป็นร้านของบราห์มาภุมารี จากด้อมบาถือลูกที่เกิดจากปากของบราห์มา สรัสวตีลูกสาวของบราห์มานั้นโด่งดังมาก ลูกเข้าใจว่าลูกได้รับสมบัติที่มีค่าที่ไร้ขีดจำกัดผ่านแม่และพ่อ เวลาที่ลูกได้พบแม่และพ่อนั้น พวกเขากำลังให้สมบัติที่มีค่าของความสุขมากมายแก่ลูก อัจชะ ใครให้กำเนิดแก่แม่และพ่อ? ชีพบาบา เราได้รับเพชรพลอยจากชีพบาบา เราคือหลานของท่าน เวลาที่เรากำลังได้รับความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดผ่านบราห์มาและสรัสวตี พ่อและแม่ ผู้ นั่นคือผู้ประทาน นี่คือนั่นที่ง่ายดาย! แล้วลูกต้องอธิบายว่าเรากำลังเปลี่ยนบารัตน์ให้เป็นสวรรค์อย่างไร และเราจะได้รับสมบัติที่มีค่าของความสุขที่นั่นอย่างไร เราคือผู้รับใช้ของบารัตน์ เรากำลังรับใช้ด้วยจิตใจ ร่างกาย และสมบัติของเรา ผู้คนเคยช่วยกันเช่นกัน ลูกสามารถอธิบายว่ายาดาवास พันดาवास และฆราวาสทำอะไร พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด อยู่ในฝั่งของ พันดาवास ในเวลาของการทำลายล้าง พันดาवासมีสติปัญญาที่เต็มไปด้วยความรัก ในขณะที่ฆราวาสและยาดาवासไม่มีความรักต่อพระเจ้าในสติปัญญาของเขา พวกเขาคือผู้ที่ไม่เชื่อในพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด พวกเขาได้ใส่ท่านไว้ในก่อนกรวดและก่อนหิน ฯลฯ ลูกไม่ได้มีความรักต่อใครนอกจากท่าน ดังนั้นลูกควรอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสมาก ลูกควรมีความสุขจากหัวจรดเท้าของลูก มีลูกๆ มากมาย ลูกผู้รับฟังผ่านแม่และพ่อนั้นมีประสบการณ์ของความสุข ไม่มีใครในทั้งโลกมีโชคเท่ากับลูก อย่างไรก็ตาม ในหมู่ลูกเช่นกัน บางคนมีโชคหลายล้านเท่า บางคนมีโชค 100 เท่า ในขณะที่บางคนแค่มีโชคหรือแม้กระทั่งอับโชค ผู้ที่ประหลาดใจแล้ววิ่งหนีไปกล่าวได้ว่าอับโชคอย่างมาก สำหรับเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง พวกเขาหย่าขาดจากพ่อ พ่อที่นั่นอ่อนหวานมาก ท่านเข้าใจว่าหากท่านให้คำแนะนำบางอย่างแก่พวกเขา พวกเขา ก็อาจจะหย่าขาดจากท่าน ท่านอธิบายว่าหากลูกข้องแวะในกิเลส ลูกก็ประสบชื่อเสียงวงศ์สกุล และหากลูกประสบชื่อเสียงของวงศ์สกุล ลูกจะต้องอดทนต่อการลงโทษอย่างใหญ่หลวง บุคคลเช่นนั้นเรียกว่าผู้ที่ประสบชื่อเสียงของสัตว์ผู้คนไม่เข้าใจสิ่งนี้และคิดว่าสิ่งนี้ใช้กับกุศลทางร่างของเขา ผู้ชายทำให้ภรรยาที่ไร้เดียงสาของเขาตกใจกลัวกับสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน บาบามีเป็นเจ้าที่เป็นอมตะกำลังบอกเรื่องราวของความเป็นอมตะแก่ลูก บาบามีพูดว่า: พ่อคือครู , ผู้รับใช้ นักเรียนล้างเท้าของครูของเขาแล้วดื่มมันนั้นหรือ? พ่อจะทำให้ลูกๆ ผู้ที่จะกลายเป็นนายของโลกล้างเท้าของพ่อหรือ? ไม่เลย คำสรรเสริญของผู้ที่ปราศจากความหลงทะนงและไม่มีตัวตนได้รับการจดจำ ผู้ที่กลับมาปราศจากความหลงทะนงในความเป็นมิตรของท่านด้วยเช่นกัน การทบทวนผู้ที่ไร้เดียงสาได้รับการจดจำด้วยเช่นกัน การทำร้ายร่างกายเหล่านี้เคยเกิดขึ้นในวงจรที่แล้วด้วยเช่นกัน ไหของบาปจะกลับมามีเต็มเปี่ยมและแม่น้ำของเลือดจะไหลนอง เวลาที่ลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรที่ไม่มีขีดจำกัดของลูกด้วยพลังของโยคะ ลูกเข้าใจว่าลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรที่ไม่ไหวหวั่นสั่นคลอนจากพ่อ อย่างแน่นอนเราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสุริยวงศ์ ใช่ ความกล้าหาญนั้นจำเป็นสำหรับสิ่งนี้ ฝ่าฝืนแต่ตรวจสอบใบหน้าของลูกเพื่อมองดูว่ามีกิเลสใดในลูกหรือไม่ หากลูกไม่เข้าใจบางสิ่ง ลูกสามารถถามซีเนียร์และซัจจิตความสงสัยใดๆก็ตามออกไป หากครูไม่สามารถซัจจิตความสงสัยของลูกแล้วจงถามบาบา แต่ถึงกระนั้นยังคงมีสิ่งต่างๆมากมายที่ลูกๆ ต้องเข้าใจ บาบามีจะฝ่าฝืนอธิบายแก่ลูกทราบเท่าที่ลูกมีชีวิต เพื่อตอบคำถามของเขา ลูกสามารถบอกพวกเขาว่าลูกยังคงกำลังศึกษาเล่าเรียนและลูกจะถามบาบาเกี่ยวกับสิ่งนั้น หรือบอกพวกเขาว่าบาบายังไม่อธิบายประเด็นนั้น หรือท่านจะอธิบายสิ่งนั้นในอนาคตและพวกเขาสามารถถามเกี่ยวกับสิ่งนั้นในภายหลัง ประเด็นมากมายฝ่าฝืนปรากฏออกมา บางคนถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับสงคราม บาบามีคือตรีกาลดาร์ชี ท่านสามารถอธิบาย อย่างไรก็ตามบอกพวกเขาว่าบาบายังไม่ได้อธิบายประเด็นนั้นและลูกจะส่งคำร้องขอไปที่ท่าน แต่ก็ขึ้นอยู่กับท่าน ลูกควรทำให้ตนเองเป็นอิสระในวิธีนี้ บาบามีถามคำถามกับลูกๆ ในสวนว่า: บาบามีคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ดังนั้นท่านต้องรำไรการรำไรของความรู้ อัจชะ เมื่อชีพบาบาเล่นบทบาทของการเติมเต็มของความปรารถนาของทุกคนในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาคิดว่าในเวลานั้นท่านต้องไปที่บารัตน์ในยศแห่งการบรรจบพบกันและสอนราชาโยคะแก่ลูก และท่านต้องทำให้ลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์หรือ? ความคิดนี้เกิดขึ้นในเวลานั้นหรือความคิดนี้เกิดขึ้นเมื่อเป็นเวลาที่ท่านจะมา? บาบามีคิดว่าบางทีจะไม่มีความคิดนี้ แม้ว่าความรู้ที่หลอมรวมอยู่ในตัวท่าน ความรู้นี้จะปรากฏออกมาเมื่อเป็นเวลาสำหรับท่านที่จะมาเท่านั้น เช่นที่บทบาทของ 84 ชาติเกิดหลอมรวมอยู่ในตัวลูก มีคำกล่าวที่ว่าพระเจ้ามีความคิดของการสร้างโลกใหม่ ความคิดนั้นจะมาเมื่อเป็นเวลาที่ถูกต้อง ท่านถูกผูกไว้ด้วยละครเช่นกัน เหล่านี้คือประเด็นที่ลึกซึ้งอย่างมาก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลาที่ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูกๆ ทางจิต

ชั้นเรียนในเวลากลางคืนวันที่ 13/1/1969

เมื่อลูกมาและนั่งที่นี้ บาบากล่าวพวกเขาว่า: ลูกๆ กำลังจดจำที่พบาบาหรือไม่? แล้วลูกจดจำอาณาจักรของโลกใหม่ด้วยเช่นกันหรือไม่? ชื่อของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดคือชีวา ชื่อที่ต่างกันมากมายถูกให้ไว้กับท่านเนื่องจากภาษามากมาย ตัวอย่างเช่นมีวัดที่เรียกว่าบาบูลนาถ (เจ้าแห่งหนาม) ในบอมเบย์ เพราะท่านเปลี่ยนหนามให้เป็นดอกไม้ มีดอกไม้ในยุคทอง ในขณะที่นี้ทั้งหมดคือหนาม ดังนั้นพ่อถามลูกๆทางจิตว่า: ลูกคงอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดนานเพียงใด? ชื่อของท่านคือชีวา, ผู้ให้คุณประโยชน์ ยิ่งลูกจดจำท่านมากเท่าใด บาปของชาติเกิดนับไม่ถ้วนของลูกจะถูกเผาไปมากเท่านั้น ไม่มีบาปใดในยุคทอง นั่นคือโลกของดวงวิญญาณบุญที่บริสุทธิ์ ในขณะที่นี้คือโลกของดวงวิญญาณบาป เป็นกิเลสทั้งห้าที่ทำให้ลูกกระทำบาป ราวน์ไม่ได้คงอยู่ในยุคทอง เขาคือศัตรูของทั้งโลก เวลานี้เป็นอาณาจักรของราวน์เหนือทั้งโลก ทั้งหมดไม่มีความสุขและตาโมประธาน เหตุนี้เองบาบาจึงพูดว่า: ลูกๆ จดจำพ่อผู้เดียว คำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดจากกิตะ พ่อเองพูดว่า: ละทิ้งสำนึกของร่างกายของลูกและความสัมพันธ์ทางร่างและจดจำพ่อผู้เดียว เริ่มแรกลูกเคยอยู่ในความสัมพันธ์ของความสุข แล้วลูกก็เข้ามาสู่ช่วงพันธะของราวน์ เวลานี้อีกครั้งหนึ่งลูกต้องเข้ามาสู่ความสัมพันธ์ของความสุข คิดว่าตนเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ พ่อให้คำสอนเหล่านี้ในยุคแห่งการบรรจบพบกัน พ่อเองพูดว่า: พ่อคือผู้อาศัยของอาณาจักรสูงสุด พ่อได้เข้ามาในร่างนี้เพื่ออธิบายแก่ลูก พ่อพูดว่า: ลูกไม่สามารถมาหาพ่อโดยปราศจากการกลับมาบริสุทธิ์ก่อน เวลานี้ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์อย่างไร? เพียงแต่จดจำพ่อ แม้กระทั่งในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา เคยมีผู้ที่กราบไหว้บูชาพ่อผู้เดียว นั่นเรียกว่าการกราบไหว้บูชาที่ไม่มีสิ่งใดเจือปน เวลานี้พ่อคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ดังนั้นจดจำพ่อและบาปของชาติเกิดนับไม่ถ้วนของลูกจะถูกเผาไป มีบาปของ 63 ชาติเกิด ชั้นยาสซีไม่เคยสอนราชาโยคะ เพียงพ่อเท่านั้นที่สามารถสอนราชาโยคะ ในความเป็นจริง คัมภีร์ ความเลื่อมใสศรัทธา ฯลฯ เหล่านี้ทั้งหมดเป็นไปสำหรับผู้ครองเรือน ชั้นยาสซีไปและนั่งในป่าและจดจำตาตบราห์ม เวลานี้พ่อพูดว่า: พ่อคือผู้ที่ประทานครุฑพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทั้งหมด ดังนั้นจดจำพ่อและลูกจะกลายเป็นเช่นลักษมีและนารายณ์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์อยู่เบื้องหน้าลูก ยิ่งลูกศึกษาและสอนผู้อื่นมากเท่าใด สถานภาพที่ลูกจะประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของเหล่าเทพจะสูงมากเท่านั้น อัลฟาคือพ่อผู้เดียว สิ่งสร้างไม่สามารถได้รับมรดกจากสิ่งสร้าง นั่นคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดและดังนั้นท่านให้มรดกที่ไม่มีขีดจำกัด ในยุคทองลูกจะอยู่ในการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ในขณะที่ดวงวิญญาณที่เหลือทั้งหมดจะกลับบ้าน คำว่า ‘การหลุดพ้น’ ‘การหลุดพ้นในชีวิต’ และ ‘การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์’ เป็นไปสำหรับดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข ลูกไม่สามารถกลับบ้านโดยปราศจากการจดจำพ่อ อย่างแน่นอนดวงวิญญาณต้องกลับมาบริสุทธิ์ ที่นี้ทั้งหมดคือผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า: พวกเขาไม่รู้จักพ่อ เวลานี้ลูกกลายเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า มีคำกล่าวที่ว่าผู้ที่สติปัญญาของเขที่ไม่มีความรักสำหรับพระเจ้านั้นถูกทำลาย เวลานี้เป็นเวลาสำหรับการทำลายล้าง อย่างแน่นอนวงจรต้องหมุนไป ผู้ที่สติปัญญาของเขามีความรักต่อพระเจ้ากลับมามีชัยชนะ พ่ออธิบายทุกสิ่งอย่างเรียบง่ายมาก แต่มายา-ราวน์ทำให้ลูกลืมน เวลานี้เป็นตอนสิ้นสุดของโลกเก่านี้ ที่นั่นคือดินแดนของความเป็นอมตะ ไม่มีความตายก่อนเวลาอันควรใดที่นั่น เราพูดกับพ่อว่า: ได้โปรดมาและพาเราทั้งหมดกลับไปกับท่าน ดังนั้นท่านคือความตายเหนือความตายทั้งหมด ต้นไม้ที่เล็กมากในยุคทอง เวลานี้ต้นไม้ใหญ่มาก อะไรคืออาชีพของบราห์มาและวิษณุ? วิษณุเรียกว่าเทพ บราห์มาไม่ได้มีเครื่องประดับใดๆ ฯลฯ ไม่มีบราห์มา วิษณุหรือช่างกัที่นั่น พ่อของมวลมนุษย์ บราห์มาอยู่ที่นี้ ลูกได้รับนิมิตในอาณาจักรที่ละเอียดอ่อนเท่านั้น มีผู้ที่มิตัวตน ผู้ที่ละเอียดอ่อนและผู้ที่ไม่มิตัวตน มี ‘ภาพยนตร์เจียบ (movie)’ ในอาณาจักรที่ละเอียดอ่อน นี่คือบางสิ่งที่จะเป็นที่เข้าใจ นี่คือกิตะพาทซาลาที่ซึ่งลูกศึกษารราชาโยคะ เป็นชีพบาบาที่กำลังสอนลูก และดังนั้นอย่างแน่นอนเป็นชีพบาบาที่ควรได้รับการจดจำ อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และราตรีสวัสดิ์ พ่อทางจิต พุดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

**สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:**

1. ลูกได้รับลือตเตอร์รี่ของความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดในเวลาของความทุกข์ มีความรักที่แท้จริงต่อพ่อผู้เดียว จดจำท่านและอยู่อย่างมีความสุขอย่างสม่ำเสมอ
2. กลับมาไม่มีตัวตนและปราศจากความหลงทะนงตนเช่นเดียวกับบัพพาดา มีความกล้าหาญและเอาชนะกิเลส ประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของลูกด้วยพลังของโยคะของลูก

**พร:** ขอให้ลูกเป็นคาร์มา โยคี ผู้ให้ประสบการณ์ของบุคลิกภาพทางจิตโดยการอยู่อย่างมั่นคงในสภาพที่ทรง

พลังขณะมีกรกระทำ

ลูกๆไม่ใช่เพียงคนทำงาน แต่ลูกเป็นคาร์มา โยคี และลูกทำทุกการกระทำขณะมีสติลปวิธีในโยคะ ( โยกยুক্ত – yogyukt) ให้ทุกคนได้รับประสบการณ์จากลูกว่า ขณะทำงานด้วยมือของลูก ลูกมั่นคงอยู่ในสภาพที่มีพลังของลูก ในขณะที่เคลื่อนไปในลักษณะที่ธรรมดา หรือยืนอยู่บางแห่ง ให้ผู้อื่นมีประสบการณ์ในบุคลิกภาพทางจิตของลูกจากระยะที่ห่างไกล เช่นที่บุคลิกภาพทางโลกดึงดูด ในทำนองเดียวกัน บุคลิกภาพทางจิตของลูก บุคลิกภาพของความบริสุทธิ์ และบุคลิกภาพของดวงวิญญาณญาณและโยคีจะดึงดูดผู้อื่นโดยอัตโนมัติ

**คติพจน์:** ผู้ที่เดินไปตามหนทางที่ถูกต้องและชี้หนทางที่ถูกต้องให้แก่ทุกคนคือประภาคารแห่งแสงที่แท้จริง

**\*\*\* โอม ขานติ \*\*\***